



ประกาศโรงพยาบาลเทพสถิต

เรื่อง มาตรการ กลไก ในการป้องกันการรับสินบนของโรงพยาบาลเทพสถิต

.....
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการปฏิบัติราชการภายในส่วนราชการของ
โรงพยาบาลเทพสถิต และเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีความระมัดระวังมิให้มีการแสวงหาประโยชน์ การ
เรียกรับสินบน การรับทรัพย์สินหรือการรับผลประโยชน์อื่นใดจากผู้อื่น การเรียกรับ การใช้อำนาจหน้าที่หรือ
ตำแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น การแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันกับองค์กรธุรกิจเอกชน ใน
การนี้ โรงพยาบาลเทพสถิต จึงกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน ดังนี้

๑. ละเว้นจากการแสวงหาผลประโยชน์-มิชอบ ไม่รับหรือถวายนำถึงการให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อื่นใดจากบุคคลนอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์ควรได้ตามกฎหมายหรือกฎข้อบังคับที่ออกได้โดย
อาศัยอำนาจตามกฎหมาย ยกเว้นกรณีการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และ
จำนวนที่กฎหมายกำหนด

๒. การให้ของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชา
นอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กัน กรณีจำเป็นต้องรับหรือต้องให้ทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาหรือตามปกติประเพณีนิยมเพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
บุคคล ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยของขวัญหรือทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใด ที่รับหรือให้แก่กัน ต้องมีมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท

๓. การต้อนรับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา ให้ต้อนรับโดยสมควรหากมีความจำเป็นต้อง
จัดเลี้ยงรับรอง ให้จัดแบบเรียบง่ายและประหยัดอาหาร ที่เสี่ยงควรเป็นอาหารประจำท้องถิ่น ราคาประหยัด
รวมถึงการจัดหาที่พักให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
และไม่จำเป็นต้องมีของขวัญหรือของที่ระลึก

๔. มีความเป็นกลางทางการเมืองโดยจะต้องไม่ให้การสนับสนุนหรือการกระทำอันเป็นการผิดแผก
การเมืองทั้งทางตรงและทางอ้อม

๕. การให้หรือรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่อาจนำมาซึ่งความเสี่ยงต่อคอร์รัปชัน หรือ
อาจก่อให้เกิดข้อผูกมัดหรือสร้างภาวะให้เกิดความรู้สึกรู้ว่าต้องมีการตอบแทน

๖. การให้หรือการรับบริจาคทรัพย์สินหรือ เงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตาม
กฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาคหรือสิ่งของสนับสนุนไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายกฤษฎา ศรีภูมิ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเทพสถิต

กรอบแนวทางการป้องกันการรับสินบนโรงพยาบาลเทพสถิต

ผู้รับผิดชอบ	ลักษณะ/ประเภท	กรอบแนวทางในการป้องกัน	กำกับและติดตามผล
ผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรในหน่วยงาน	การรับของขวัญ/การรับเงินและทรัพย์สิน/การใช้ตำแหน่งหน้าที่ในทางการเมืองและทางราชการ	<p>1. ต้องละเว้นจากการแสวงหาผลประโยชน์-มิชอบ ไม่รับหรือถวายเป็นของขวัญหรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลนอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์ควรได้ตามกฎหมายหรือกฎข้อบังคับที่ออกได้โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย ยกเว้นกรณีการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจำนวนที่กฎหมายกำหนด</p> <p>2. การให้ของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชา นอกเหนือจากกรณีปกติ ประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กัน กรณีจำเป็นต้องรับหรือต้องให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาหรือตามปกติประเพณีนิยมเพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องของของขวัญหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่รับหรือให้แก่กัน ต้องมีมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกิน 3,000 บาท</p> <p>3. การต้อนรับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา ให้ต้อนรับโดยสมควร หากมีความจำเป็นต้องจัดเลี้ยงรับรอง ให้จัดแบบเรียบง่ายและประหยัดอาหารที่เลี้ยงควรเป็นอาหารประจำท้องถิ่น ราคาประหยัด รวมถึงการจัดหาที่พักให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและไม่จำเป็นต้องมีของขวัญหรือของที่ระลึก</p> <p>4. มีความเป็นกลางทางการเมืองโดยจะต้องไม่ให้การสนับสนุนหรือการกระทำอันเป็นการผิดใฝ่พรรคการเมืองทั้งทางตรงและทางอ้อม</p>	<p>1. จัดกิจกรรมรณรงค์ไม่รับสินบนต่อต้านทุจริต</p> <p>2. จัดทำสื่อโปสเตอร์ติดประกาศไม่รับของขวัญไว้ในสถานที่ปฏิบัติงาน</p> <p>3. จัดทำหนังสือแจ้งประกาศเจตนาจ้างงานเพื่อเป็นแนวทางร่วมปฏิบัติในการต่อต้านทุจริต</p> <p>4. ติดประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข่าวสารและนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน</p>

ผู้รับผิดชอบ	ลักษณะ/ประเภท	กรอบแนวทางในการป้องกัน	กำกับและติดตามผล
		<p>5. การให้หรือรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่อาจนำมาซึ่งความเสี่ยงต่อการรับขึ้น หรืออาจก่อให้เกิดข้อผูกมัดหรือสร้างภาวะให้เกิดความรู้สึกว่าต้องมีการตอบแทน</p> <p>6. การให้หรือการรับบริจาคทรัพย์สินหรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาคหรือสิ่งของสนับสนุนไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน</p>	